
 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ 
จังหวัดปัตตานี 

********************* 
 

๑. ชื่อโครงการ   โครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัภาคใต้   
ณ จังหวัดปัตตาน ี

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ วันพุธที ่๒๙ - วันพฤหัสบดท่ีี ๓๐ มิถนุายน ๒๕๖๕    

๓. สถานที ่ ๑. ชายหาดวาสุกรี เทศบาลเมืองตะลุบัน อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 
  และลงพื้นที่ส ารวจกรณีการกัดเซาะชายฝั่ง ณ ชายฝั่งทะเลบ้านบน –  
  บ้านบางเก่า 
 ๒. ห้องประชุมพญาตานี ชั้น ๔ อาคาร ๒ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี  

 หนว่ยงานภาครฐั                                         ประชาชนทัว่ไป 

                                   เยาวชน                                                    อืน่ ๆ  
 

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี หรือผู้แทน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
หรือผู้แทน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ประกอบอาชีพประมง ประชาชนที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนจากจังหวัดปัตตานี รวมจ านวน ๑๖๓ คน 
   

๕. สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ  
สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

ฉบับปัจจุบันและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  หรือ  
ความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะด าเนินการให้ไปสู่ 
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้แล้วทุกรอบระยะเวลา โดยการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 
ตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และเพ่ือติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ส าหรับ 
การด าเนินการเพ่ือให้ได้ทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่าย  
ที่เกี่ยวข้องด้วยการลงพ้ืนที่ไปพบปะกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่  ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภา 
มีหน้าที่และอ านาจตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้ก าหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล
มีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม เสนอแนะ และ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  
ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตลอดจน การจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
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๖. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดปัตตานี 
 จังหวัดปัตตานี ตั้งอยู่ในภาคใต้ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก ห่างจากกรุงเทพฯ ๑,๐๕๕ กม.  
มีเนื้อที่ประมาณ ๑,๙๔๐.๓๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑,๒๑๒,๗๒๓ ไร่ มีอาณาเขต ติดต่อกับ
จังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ   ติดต่อกับ  อ่าวไทย 
ทิศใต้        ติดต่อกับ  อ าเภอเมืองยะลา และอ าเภอรามัน จังหวัดยะลา  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  อ่าวไทย 
ทิศตะวันตก   ตดิต่อกับ  อ าเภอเทพา และอ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 
สภาพภูมิประเทศ แบ่งเป็น ๓ ลักษณะ ประกอบด้วย พ้ืนราบชายฝั่งทะเล ซึ่งเป็นพ้ืนที่ 

ส่วนใหญ่ประมาณ ๑ ใน ๓ ของพ้ืนที่จังหวัด ได้แก่ ทางตอนเหนือและทางตะวันออกของจังหวัด 
มีหาดทรายยาว และเป็นที่ราบชายฝั่งกว้างประมาณ ๑๐ - ๓๐ กิโลเมตร พ้ืนที่ราบลุ่ม บริเวณตอนกลาง 
และตอนใต้ของจังหวัด มีแม่น้ าปัตตานีไหลผ่านที่ดินมีความเหมาะสม ในการเกษตรกรรมและพ้ืนที่ภูเขา 
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ส่วนน้อยอยู่ทางตอนใต้ของอ าเภอโคกโพธิ์ อ าเภอกะพ้อ และทางตะวันออกของอ าเภอ  
สายบุรี 

ลักษณะอากาศทั่วไป จังหวัดปัตตานี อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดประจ าฤดูกาล  
๒ ชนิด คือ ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือฤดูหนาว จะมีลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นลม
เย็นและแห้งจากประเทศจีนพัดปกคลุมประเทศไทย ท าให้ประเทศไทยตอนบนตั้งแต่ ภาคกลางขึ้นไป  
มีอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งทั่วไป แต่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงไปกลับมีฝนตกชุกเพราะ
ลมมรสุมนี้ พัดผ่านอ่าวไทยจึงพัดพาเอาไอน้ าไปตกเป็นฝนทั่วไป ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป อากาศจึงไม่
หนาวเย็นดังเช่นภาคอื่นๆ ที่อยู่ทางตอนบนของ ประเทศ และจังหวัดปัตตานีซึ่งอยู่ทางด้านฝั่งตะวันออก
ได้รับอิทธิพลของลมนี้เต็มที่จึงมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์ปานกลางและมีอากาศเย็นเป็นครััังคราว ลมมรสุม  
อีกชนิดหนึ่ง คือ ลมมรสมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดผ่านมหาสมุทรอินเดีย จึงพาเอาไอน้ าและความชุ่มชื้น
มาสู่ัประเทศไทย แต่เนื่องจากเทือกเขาตะนาวศรีด้านตะวันตกซึ่งปิดกั้นกระแสลมเอาไว้ จึงท าให้บริเวณ
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกและจังหวัดปัตตานีมีฝนน้อยกว่าภาคใต้ ฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นด้านรับลมมรสุม 
 การปกครอง 

การปกครองแบ่งออกเป็น ๑๒ อ าเภอ ได้แก่ 
๑. อ าเภอเมืองปัตตานี 
๒. อ าเภอโคกโพธิ์ 
๓. อ าเภอหนองจิก 
๔. อ าเภอปะนาเระ 
๕. อ าเภอมายอ 
๖. อ าเภอทุ่งยางแดง 
๗. อ าเภอสายบุรี 
๘. อ าเภอไม้แก่น 
๙. อ าเภอยะหริ่ง 
๑๐. อ าเภอยะรัง 
๑๑. อ าเภอกะพ้อ 
๑๒. อ าเภอแม่ลาน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B9%89%E0%B8%AD
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 ประชากร 
     จังหวัดปัตตานี มีจ านวนประชากร ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ จ านวนรวมทั้งสิ้น ๗๒๙,๕๘๑ คน 
แบ่งเป็นเพศชาย ๓๖๐,๓๔๘ คน เพศหญิง ๓๖๙,๒๓๓ คน จ านวนครัวเรือน ๑๒๐,๕๕๑ หลังคาเรือน 
 
 ค าขวัญประจ าจังหวัด 

 "เมืองงามสามวัฒนธรรม ศนูย์ฮาลาลเลศิล้ า ชนน้อมน าศรัทธา ถิน่ธรรมชาติงามตา ปัตตานี
สันติสขุแดนใต้" 

๗. วิธกีารด าเนินการ (ลักษณะกิจกรรม)  

   จัดประชุมสมัมนา  จัดเวทเีสวนา        Focus Group 

  จัดประชุมเชิงปฏบิัติการ อื่น ๆ ไดแ้ก่ และการลงพื้นที่เพื่อ 
    รับฟังปญัหา และข้อเสนอแนะ 

 ๘. วิธกีารประเมินผล 

  สังเกต  แบบสอบถาม             ใช้เครื่องมือสื่อสาร 

         (Line Application) 

  สัมภาษณ ์  อื่น ๆ 

๙. ผลการด าเนินงาน 
 ๙.๑ เชิงปริมาณ  
  - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้   ๑๕๐   คน  
  - จ านวนผู้เขา้ร่วมกิจกรรม  ๑๖๓   คน  
  - แบ่งออกเปน็ (อ้างองิตามกลุ่มเปา้หมาย) 

   ประชาชนทัว่ไป   เด็ก – เยาวชน  ผู้บริหาร รร./ครู  

                    ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ              ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน 

                        อื่น ๆ  ไดแ้ก่  ก านนั ผู้ใหญ่บ้าน ผูป้ระกอบอาชีพการประมง และสื่อมวลชน  

 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 

      - ผลลัพธ์/ความพงึพอใจ 
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี หรือผู้แทน หัวหน้า 

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือผู้แทน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทน  
ภาคประชาชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประกอบอาชีพประมง ประชาชนที่เกี่ยวข้อง และสื่ อมวลชน 
จากจังหวัดปัตตานี  ได้รับทราบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประโยชน์ที่ประชาชนจะพึงได้รับจากการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ รวมทั้ง ประชาชนได้เสนอข้อร้องเรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟัง
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94


๔ 
 

ค าแนะน าในการแก้ไขปัญหาจากสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจะได้น าข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น  
และข้อเสนอแนะที่ได้รับ ไปด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ต่อไป 

 ๙.๓ เชิงเวลา  

   เหมาะสม       ไม่เหมาะสม   

   อื่น ๆ .......................................................................... 

๙.๔ งบประมาณด าเนินการ  

                        เพียงพอ/เหมาะสม                          ไม่เพียงพอ 

๑๐. ข้อสังเกต 
  - 
๑๑. ข้อเสนอแนะ 
  - 
๑๒. สมาชกิวุฒสิภาที่รว่มโครงการ ณ จังหวดัปัตตาน ีประกอบด้วย 
 ๑.  พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ ์  รองประธานกรรมการ คนทีห่นึ่ง 
        (หัวหน้าคณะเดนิทาง) 
 ๒.  นายอนศุาสน ์ สวุรรณมงคล   รองประธานกรรมการ คนที่สอง  
  ๓.  พลเอก ชูศกัดิ ์ เมฆสุวรรณ ์  กรรมการ 
 ๔.  นายอับดุลฮาลมิ  มินซาร์   กรรมการ 
 ๕.  นายขวัญชาติ  วงศ์ศุภรานนัท์  กรรมการ 
 ๖.  นายนิอาแซ  ซีอุเซ็ง   กรรมการ 
 ๗.  พลเอก บญุธรรม  โอริส  กรรมการ 
 ๘.  นายสวัสดิ์  สมัครพงศ์   กรรมการ 
 ๙.  พลอากาศเอก สุจนิต ์ แช่มช้อย    กรรมการ 
 ๑๐. นายธานี  สุโชดายน   กรรมการ 
 ๑๑. ว่าที่รอ้ยตร ีเชดิศกัดิ ์ จ าปาเทศ   กรรมการ 

คณะผู้ตรวจราชการส านักนายกรฐัมนตรี 
 ๑.  นายนพพร  บุญแกว้   ผู้ตรวจราชการส านักนายกรฐัมนตร ี 
        เขตตรวจราชการที่ ๗ 
 ๒.  น.ส.ดุจแข  วงษ์สุวรรณ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 ๓.  น.ส.พิณทิพย์  ยอดปืนธรกุล   นักวเิคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ  
 ๔.  นายจิระพงศ์  คชเสนีย ์

คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
 ๑.  นายอภินนัท์  เผือกผ่อง   ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
         เขตตรวจราชการที่ ๗  
  ๒.  นายกฤษฎา  ไฝขาว    ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
         เขตตรวจราชการที่ ๗ 
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๑๓. สรุปสาระส าคัญของการด าเนินโครงการ 
 ๑๓.๑ กิจกรรมในวันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕  
 การลงพ้ืนที่ ณ ชายหาดวาสุกรี เทศบาลเมืองตะลุบัน อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของพ่ีน้องประชาชน ระหว่างเวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา กลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตาน ีหรือผู้แทน หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้แทน ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาชน ผู้ประกอบอาชีพ
การประมง ประชาชนในพ้ืนที่ และสื่อมวลชน รวมจ านวน ๑๑๗ คน ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
   ๑. กรณีประชาชนไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดนิ “ป่าไมแ้ก่น” ต าบลตะลุบนั อ าเภอสายบรุี 
  ๒. กรณีการกัดเซาะชายฝัง่ในพ้ืนที่บ้านบน ต าบลปะเสยะวอ และบ้านบางเก่า ต าบลบางเก่า 
อ าเภอสายบุร ีจังหวดัปตัตานี 
 ๓. กรณีการรับซื้อเรือประมงออกนอกระบบ         
 ทั้งนี้ มีรายละเอียดการด าเนินกิจกรรม สรุปได้ดังนี้ 
 - กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ โดย นายณัฐกฤช  สิทธิโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ปัตตาน ี
 - แนะน าสมาชิกวุฒิสภา 
 - กล่าวน าการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้  
โดย พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา/รองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ คนที่หน่ึง  ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง โดยได้กล่าวว่า  
การเดินทางลงพ้ืนที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ซึ่งมีการแบ่ง  
การลงพ้ืนที่ออกเป็น ๗ คณะ ตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ เป็นการลงพ้ืนที่เพ่ือเยี่ยมเยือนรับทราบ
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รับทราบประเด็นต่าง ๆ ของส่วนราชการ เพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ในด้านนิติบัญญัติ การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และเป็นข้อมูลในการติดตาม เสนอแนะ 
และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และยังเป็นโอกาสอันดีในการเผยแพร่
บทบาท หน้าที่ และอ านาจของวุฒิสภาสู่ประชาชน ส าหรับประเด็นปัญหาของประชาชนที่ได้รับทราบ 
การด าเนินการแก้ไขสามารถแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ ประเด็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ในระดับ
จังหวัด และประเด็นปัญหาที่เกินศักยภาพของจังหวัด สมาชิกวุฒิสภาจะได้น าประเด็นปัญหา  
ไปด าเนินการแก้ไขตามบทบาทหน้าที่ โดยผ่านกระบวนการการท างานของคณะกรรมการอ านวยการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  
 - จากน้ัน คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้  
ได้เปิดเวทีให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องได้น าเสนอปัญหาและข้อร้องเรียนในประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย  
 ๑. กรณีประชาชนไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดนิ “ป่าไมแ้ก่น” ต าบลตะลุบนั อ าเภอสายบรุี 
  ๒. กรณีการกัดเซาะชายฝัง่ในพื้นที่บ้านบน ต าบลปะเสยะวอ และบ้านบางเก่า ต าบลบางเก่า 
อ าเภอสายบุร ีจังหวดัปตัตานี 
 ๓. กรณีการรับซื้อเรือประมงออกนอกระบบ    
 และให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าว สรุปได้ดังนี้ 
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  ๑. กรณีประชาชนไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน “ป่าไม้แก่น” ต าบลตะลุบัน อ าเภอสายบุรี 
   นายอัคลี  โมง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน ได้กล่าวน าเสนอประเด็นปัญหาว่า 
ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้ถาวร “ป่าไม้แก่น” โดยในเขต
เทศบาลเมืองตะลุบัน ได้รับผลกระทบ ๖ ชุมชน ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ท าให้ไม่สามารถขอทะเบียนบ้านได้ 
ส่งผลให้ไม่สามารถขอไฟฟ้าได้ ทั้งนี้ พ้ืนที่นี้เป็นพ้ืนที่ชุมชน และสวนมะพร้าวเป็นส่วนใหญ่ ไม่ใช่พ้ืนที่ป่า 
จึงได้ด าเนินการยื่นเรื่องร้องเรียนเพ่ือจ าแนกที่ดินออกจากป่าไม้ถาวรให้เป็นที่ท ากินของราษฎร มาเป็น
ระยะเวลามากกว่า ๑๐ ปีแล้ว  
    นายศุภชัย  ศรีพรหม  ผู้ อ านวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ  ส า นักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี ได้ชี้แจงต่อกรณีป่าไม้แก่น ดังนี้  
   ๑. ป่าไม้ที่ชื่อ “ป่าไม้แก่น” มีอยู่ ๒ ป่า คือ ป่าไม้ถาวร และ ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งตั้งอยู่
ในบริเวณใกล้เคียงกัน โดยป่าไม้ถาวร “ป่าไม้แก่น” เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๒ มีนาคม ๒๕๑๔ เห็นชอบให้รักษา “ป่าไม้แก่น” ในพ้ืนที่ต าบลไม้แก่น อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 
เนื้อที่ ๗.๘๙๕ ตารางกิโลเมตร หรือ ๔,๙๓๔.๓๗๕ ไร่ ให้เป็นป่าไม้ถาวร ส่วนป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าไม้
แก่น” อยู่ทางใต้ของ “ป่าไม้ถาวร ป่าไม้แก่น” มีเนื้อที่ ๓,๘๙๒ ไร่ ได้ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ  
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๗๔ (พ.ศ. ๒๕๑๕) และยกเลิกก าหนดใหม่ตามกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๑,๒๐๔ (พ.ศ. ๒๕๓๐) มีเนื้อที่ประมาณ ๔,๐๒๐ ไร ่พ้ืนที่ป่าทั้ง ๒ แห่ง ไม่ทับซ้อนกัน 
   ๒. พ้ืนที่ที่เป็นปัญหาในเขตเทศบาลเมืองตะลุบัน อยู่ในเขตป่าไม้ถาวร เป็นเขตชุมชน
ในพ้ืนที่ที่ประกาศเป็นป่า ดังนั้น ถ้าจะออกเอกสารสิทธิ์ต้องมีการพิสูจน์สิทธิ์ ซึ่งมีความยากล าบากมาก 
   ๓. ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี  และสถาบันพัฒนา
ที่ดินปัตตานีได้ด าเนินการแก้ไขปัญหานี้ตามข้อร้องเรียนของประชาชน โดยได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่ 
ในระดับพ้ืนที่ ระดับจังหวัด และส่งไปยังระดับกระทรวง ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ในการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบขอเปลี่ยนแปลงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
๒ มีนาคม ๒๕๑๔ ที่ก าหนดให้เป็นป่าไม้ถาวร ต่อมากรมพัฒนาที่ดินได้ส่งเรื่องต่อไปยังส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ) พิจารณา
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป) โดย คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้พิจารณาส่งเรื่องให้
คณะอนุกรรมการนโยบายแนวทางและมาตรการการบริหารจัดการที่และทรัพยากรดิน ซึ่งขณะนี้  
รอผลการพิจารณาจ าแนกที่ดินจากคณะอนุกรรมการดังกล่าว ว่าจะมอบให้หน่วยงานใดด าเนินการต่อไป 
และจะได้เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีเพ่ือมีมติให้ความเห็นชอบในการจ าแนกที่ดินต่อไป 
  ๒. กรณีการกัดเซาะชายฝั่งในพ้ืนที่บ้านบน ต าบลปะเสยะวอ และบ้านบางเก่า ต าบล
บางเก่า อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 
   นายอาหะมะ  บูละ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปะเสยะวอ ได้กล่าวน าเสนอ
ประเด็นปัญหาว่า ขอให้ช่วยผลักดันการแก้ไขปัญหาน้ าทะเลกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งเกิดขึ้นมานานกว่า ๒๐ ปี 
ส่งผลกระทบต่อที่ดินของประชาชน บ้านเรือนเสียหาย ชายฝั่งทะเลเดิมได้หายไปประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร 
ในปัจจุบันพ้ืนที่ของประชาชนที่เหลืออยู่จากชายฝั่งถึงถนนทางหลวงสายบุรี -ปะนาเระ บางช่วง 
มีระยะห่างเหลือเพียง ๔๕ เมตร 
   นายศุภใจ เกตุแก้ว ผู้อ านวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ส านักงานทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งที่ ๙ ได้กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับกรณีปัญหานี้ว่า หลังจากมีการด าเนินการก่อสร้าง 
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เขื่อนกันทรายและคลื่น (Jetty) บริเวณปากแม่น้ าสายบุรีและเขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่ง (offshore 
breakwater) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับเรือประมงและแพปลาบริเวณปากแม่น้ า เริ่มมีพ้ืนที่ประสบปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งด้านทิศเหนือของโครงสร้างดังกล่าว ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ต าบลบางเก่าและต าบล 
ปะเสยะวอ อ าเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี  และมีการสะสมตัวของตะกอนทรายด้านท้ายเขื่อน 
หรือด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเขื่อน ทั้งนี้ ในช่วงก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๘ หลายหน่วยงานได้พยายาม
ด าเนินการแก้ไขด้วยวิธีการต่าง ๆ แตกต่างกันไป ซึ่งต่อมาภายหลัง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่ง ภายใต้คณะกรรมการทรัพยากร  
ทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดปัตตานี เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง และให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่อแผนงาน 
โครงการ และมาตรการ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งในพ้ืนที่  (การแก้ไขแบบโซนนิ่ง
พ้ืนที่) โดยมีแนวทางการแก้ไขได้ทั้งในแบบการปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ คือ การคงไว้ซึ่งสภาวะ
สมดุลพลวัตหรือกระบวนการชายฝั่งตามธรรมชาติ เพ่ือปล่อยให้ชายฝั่งที่เกิดการกัดเซาะได้มีการปรับ
สมดุลและฟ้ืนคืนสภาพธรรมชาติด้วยตนเอง และการป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง คือ การด าเนิน
กิจกรรมใด ๆ เพ่ือไม่ให้เกิดการกัดเซาะ หรือชะลอการกัดเซาะ ชายฝั่งให้อยู่ในระดับที่มีผลกระทบ  
น้อยที่สุด   
   นอกจากนี้ นายสากล แก้วพรหมราช ผู้แทนชุมชนบ้านใต้ เทศบาลเมืองตะลุบัน 
ได้น าเสนอประเด็นปัญหาและผลกระทบของประชานที่ได้รับความเดือดร้อนจากแม่น้ าสายบุรีกัดเซาะ 
ริมตลิ่งท าให้เกิดความเสียหายแก่พ้ืนที่ โดยสถานการณ์มีความรุนแรงมากขึ้น ปัจจุบันได้กัดเซาะตามแนว
ตลิ่งมีความยาวประมาณ ๒ กิโลเมตร ซึ่งกินพ้ืนที่ไปประมาณ ๔๐ - ๕๐ ไร่ โดยสาเหตุเกิดจากในฤดูฝน 
จะมีปริมาณน้ าจากต้นน้ าแม่น้ าสายบุรีไหลลงสู่อ่าวไทยเป็นจ านวนมากและรุนแรงขึ้นทุกปี พ้ืนที่ 
ทางทิศตะวันตกของชุมชนบ้านใต้ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจึงเกิดการกัดเซาะท าให้แนวตลิ่ง 
เกิดความเสียหาย ชาวชุมชนและเจ้าของที่ดินที่มีที่ดินท ากินที่ติดกับแม่น้ าจึงเกิดการสูญเสียที่ดิน  
ในการท าประโยชน์เป็นจ านวนมาก จึงขอให้ช่วยหาแนวทางป้องและแก้ไขปัญหานี้ต่อไป  ทั้งนี้   
นายณัฐกฤช  สิทธิโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้กล่าวว่า ทางจังหวัดรับที่จะประสานงาน
กับอ าเภอและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหานี้ต่อไป 
  ๓. กรณีการรับซื้อเรือประมงออกนอกระบบ   

 นางอันน์เกตุ  ลีลาไพบูลย์ นายกสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี ได้กล่าวเกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหานี้ ดังนี้  
 ๑. ขอช่วยติดตามและผลักดันเรื่องโครงการน าเรือประมงออกนอกระบบเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีเร่งด่วน และการจัดท าปะการังเทียม
พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งด าเนินการโดย ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้: ศอ.บต.) จากการร้องขอของสมาคมการประมงปัตตานี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้บรรลุไปสู่
จุดหมายของโครงการ และขอให้การออกกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของการรับซื้อเรือประมงออกนอกระบบ 
ให้ทางสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานีเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ ในการประชุม
คณะท างานด้านการประเมินราคาเรือประมงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
ที่ผ่านมา ทางสมาคมการประมงปัตตานีไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมด้วย  
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 ๒. ช่วยสนับสนุนการแก้ไขข้อกฎหมายของอาชีพประมงให้เป็นไปตามแนวทาง 
ของอาชีพประมงที่ท าได้ในบริบทสภาพความเป็นจริงของสังคมไทย โดยไม่บีบบังคับหรือมีบทลงโทษ 
จนต้องเลิกการประกอบอาชีพ 
 นายกมล ผิวเหมาะ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ส านักงานประมง
จังหวัดปัตตานี ได้กล่าวชี้แจงว่า นับตั้งแต่พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ออกบังคับใช้  
เพื่อแก้ไขปัญหา IUU Fishing ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพเรือประมงพาณิชย์ โดยภาครัฐจ าเป็น 
ต้องลดจ านวนเรือประมงลง โดยมีกลุ่มเรือประมงพาณิชย์ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง จ านวน ๖๐๐ ล า  
และกลุ่มที่เจ้าของเรือประสงค์ที่จะให้ภาครัฐน าเรือไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น จ านวน ๒,๕๐๐ ล า ทั้งนี้ 
ในกลุ่มแรก ทางกรมประมงได้ด า เนิ นการรับซื้อเรือออกนอกระบบแล้วจ านวน ๔๐๐ ล า   
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการกลับมาทบทวนหลักเกณฑ์ ปัญหา และอุปสรรค
ในการรับซื้อเรือคืน เพื่อจะได้ด าเนินการในส่วนที่เหลือต่อไป 
 นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์ ผู้อ านวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพ่ือความมั่นคง
ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้กล่าวชี้แจงว่า เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ สมาคม 
การประมงจังหวัดปัตตานี ได้น าเสนอปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิกสมาคมที่ได้รับผลกระทบ 
จากการด าเนินการตามนโยบายประมงแห่งชาติ ต่อคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจน  
และลดความเหลื่อมล้ า วุฒิสภา โดยมีข้อเสนอให้สนับสนุนประสานงานรัฐบาลเพ่ือพิจารณาช่วยเหลือ 
จัดงบประมาณเยียวยาชดเชยชาวประมงที่ได้รับผลกระทบ เพ่ือซื้อเรือประมงออกนอกระบบ โดยผ่าน
กลไกของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.)  ต่อมา ศอ.บต. ได้มี
หนังสือเสนอส านักงบประมาณขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น รวมทั้งสิ้น ๒๙๘ ล้านบาท 
ส าหรับโครงการน าเรือประมงออกนอกระบบฯ ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบขอรับการสนับสนุน
งบกลางรายการดังกล่าวแล้ว ต่อมา ส านักงบประมาณ มีหนังสือแจ้ง ศอ.บต. ว่าได้ เสนอความเห็นต่อ
คณะรัฐมนตรีว่า ให้ ศอ.บต. ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติในการด าเนิน
โครงการน าเรือประมงออกนอกระบบเพ่ือการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนในภาพรวม  
ของประเทศ ที่มีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมงเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินโครงการ 
ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาถึงความเท่าเทียมและเสมอภาคในพ้ืนที่ด าเนินงาน เพ่ือป้องกันความเหลื่อมล้ า 
และความไม่เป็นธรรมในการช่วยเหลือเยียวยาควรพิจารณาในภาพรวมของประเทศไทย ไม่เฉพาะ  
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบกับมิให้เกิดความซ้ าซ้อนในการด าเนินโครงการของรัฐบาล  
และสอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ของ ศอ.บต. โดยส านักงบประมาณได้ให้ค าแนะน าว่า โครงการนี้สามารถ
ด าเนินการได้ แต่ขอให้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ ทั้งนี้ ศอ.บต.  
ได้ประสานงานกับทางกรมประมง โดยกรมประมงมีหนังสือแจ้ง ศอ.บต. ทราบว่า เพ่ือบรรเทา 
ความเดือดร้อนของชาวประมงในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานีอย่างเร่งด่วนจึงเห็นควรให้ ศอ.บต. ขอรับ 
การสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการจัดวางปะการังเทียมฯ ได้โดยตรง 
 ศอ.บต. ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการเยียวยาตามมาตรการลดจ านวน
เรือประมงเพ่ือการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่ งยืนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (อยป.ชต.)  
และคณะท างาน ครั้งที่  ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สรุปผลการประชุมเห็นชอบ 
กรอบแนวทางการด าเนินโครงการน าเรือประมงออกนอกระบบเพ่ือการจัดการทรัพยากรประมงทะเล  
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ที่ยั่งยืนพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีเร่งด่วน และการจัดท าปะการังเทียมพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เรือชุดที่ ๑)  ในคราวประชุม กพต. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน 
๒๕๖๕ ศอ.บต. รายงานให้ กพต. ทราบความคืบหน้าการด าเนินการ และปัจจุบันคณะท างานที่เกี่ยวข้อง
ได้เร่งจัดท าหลักเกณฑ์การตรวจสอบประวัติและความถูกต้องของเรือและเจ้าของเรือให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว  
โดยก าหนดให้ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หลังจากนั้น จะได้
น าเสนอคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย และคณะกรรมการนโยบายประมง
แห่งชาติพิจารณาตามล าดับ โดยก าหนดแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และจะได้
ด าเนินการจัดท าค าขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป 
 - จากน้ัน คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้  
ได้ชี้แจงต่อประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมว่า จะได้น าประเด็นที่ผู้เสนอปัญหาและผู้ชี้แจงได้น าเสน 
อในเวทีน้ี ไปสรุปในเวทีการร่วมประชุมปรึกษาหารือเพ่ือด าเนินการการแก้ไขปัญหากับส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๕ ณ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ต่อไป 
   ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม ณ ชายหาดวาสุกรี คณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ ได้เดินทางลงพ้ืนที่ส ารวจชายฝั่งทะเลบ้านบน –  
บ้านบางเก่า ที่เกิดปัญหากรณีน้ าทะเลกัดเซาะชายฝั่ง จ านวน ๒ จุด ได้แก่ 
  จุดที่ ๑ รีสอร์ทฏอรีกุลฮาบีบ บ้านบน หมู่ที่ ๒ ต าบลปะเสยะวอ อ าเภอสายบุรี 
   จุดที่ ๒ จุดชมวิว บ้านบางเก่า หมู่ที่ ๑ ต าบลบางเก่า อ าเภอสายบุรี 
 
 ๑๓.๒ กิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 การร่วมประชุมรับฟังการด าเนินงานของจังหวัดและปรึกษาหารือในประเด็นการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ กับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม
พญาตานี ชั้น ๔ อาคาร ๒ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการ
จังหวัดปัตตานี หรือผู้แทน หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้แทน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาชน ผู้ประกอบอาชีพการประมง ประชาชนในพ้ืนที่ 
และสื่อมวลชน รวมจ านวน ๔๖ คน ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
   ๑. กรณีประชาชนไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดนิ “ป่าไมแ้ก่น” ต าบลตะลุบนั อ าเภอสายบรุี 
  ๒. กรณีการกัดเซาะชายฝัง่ในพื้นที่บ้านบน ต าบลปะเสยะวอ และบ้านบางเก่า ต าบลบางเก่า 
อ าเภอสายบุร ีจังหวดัปตัตานี 
 ๓. กรณีการรับซื้อเรือประมงออกนอกระบบ         
 ทั้งนี้ มีรายละเอียดการด าเนินกิจกรรม สรุปได้ดังนี้ 
 - กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ และรายงานข้อมูลทั่วไปของจังหวัดปัตตานี โดย นายณัฐกฤช  
สิทธิโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี 
  จังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดที่มากด้วยทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีแหล่งท่องเที่ยว  
ที่สวยงาม มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๑,๙๔๐.๓๕ ตารางกิโลเมตร การปกครองแบ่งออกเป็น ๑๒ อ าเภอ ๑๑๕ ต าบล 
๖๔๔ หมู่บ้าน สภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย ภูเขา ทะเล อ่าว และที่ราบชายฝั่ง มีหาดทรายยาว 
และเป็นที่ราบชายฝั่งกว้างประมาณ ๑๐ - ๓๐ กิโลเมตร ซึ่งที่ดินมีความเหมาะสมในการเกษตรกรรม 
และการประมง โดยวิสัยทัศน์ของจังหวัดปัตตานี ได้แก่ เกษตรกรรมยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพ  



๑๐ 
 

ทุนทางสังคมเข้มแข็ง ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็งและสันติสุข  ส าหรับพันธกิจของจังหวัด 
ประกอบด้วย 
  ๑. ฐานเศรษฐกิจของจังหวัดมีการเติบโตอย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพ 
  ๒. พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม 
ในพ้ืนที่และรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในด้านการขนส่งสินค้าและการขนส่งมวลชน 
  ๓. ปกป้องและฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ แหล่งอาหาร น้ าของสัตว์ป่า และทรัพยากรชายฝั่ง
ทะเล โดยชุมชนมีส่วนร่วมตามแนวพระราชด าริ 
  ๔. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมรวมทั้งความรู้ความเข้าใจ
สิทธิตามกฎหมาย มีความปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
  ๕. แหล่งน้ าเพื่ออุปโภคของประชาชนครอบคลุมและพอเพียง 
  ทั้งนี้  นายณัฐกฤช  สิทธิโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  ได้กล่าวต้อนรับ
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ภาคใต้และคณะ ด้วยความยินดียิ่ง 
 - น าเสนอคลิปวีดิโอหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา/แนะน าสมาชิกวุฒิสภา 
 - พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา/รองประธานกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ คนที่หน่ึง ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง ได้กล่าวว่า  
การเดินทางลงพ้ืนที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เป็นการลงพ้ืนที่  
เพ่ือเยี่ยมเยือนรับทราบชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เพ่ือเป็นข้อมูลในการปฏิบัติหน้าที่ในด้านนิติบัญญัติ 
การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และเป็นข้อมูลในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  
  ส าหรับประเด็นปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานีที่ได้รับทราบจากการจัด
กิจกรรม ณ ชายหาดวาสุกรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงในเบื้องต้นไปแล้ว ในประเด็นเรื่อง  
กรณีประชาชนไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน “ป่าไม้แก่น” กรณีน้ าทะเลกัดเซาะชายฝั่ง และกรณีการรับซื้อ
เรือประมงออกนอกระบบ นั้น กิจกรรมในวันนี้  จะได้ร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
กับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็ว เป็นที่พึงพอใจ
ของผู้เสนอปัญหา และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพปัญหา 
 - จากน้ัน คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้  
ได้เปิดเวทีหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และน าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาในประเด็นต่าง ๆ  
สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. กรณีประชาชนไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน “ป่าไม้แก่น” ต าบลตะลุบัน อ าเภอสายบุรี 
   นายศุภชัย  ศรีพรหม  ผู้ อ านวยการส่ วนทรัพยากรธรรมชาติ  ส า นักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี ได้ชี้แจงต่อกรณีป่าไม้แก่น ดังนี้  
   ๑. ป่าไม้ที่ชื่อ “ป่าไม้แก่น” มีอยู่ ๒ ป่า คือ ป่าไม้ถาวร และ ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งตั้งอยู่
ในบริเวณใกล้เคียงกัน โดยป่าไม้ถาวร “ป่าไม้แก่น” เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๒ มีนาคม ๒๕๑๔ เห็นชอบให้รักษา “ป่าไม้แก่น” ในพ้ืนที่ต าบลไม้แก่น อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 
เนื้อที่ ๗.๘๙๕ ตารางกิโลเมตร หรือ ๔,๙๓๔.๓๗๕ ไร่ ให้เป็นป่าไม้ถาวร ส่วนป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าไม้แก่น” 
อยู่ทางใต้ของ “ป่าไม้ถาวร ป่าไม้แก่น” มีเนื้อที่ ๓,๘๙๒ ไร่ ได้ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ 



๑๑ 
 

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๗๔ (พ.ศ. ๒๕๑๕) และยกเลิกก าหนดใหม่ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑,๒๐๔  
(พ.ศ. ๒๕๓๐) มีเนื้อที่ประมาณ ๔,๐๒๐ ไร ่พ้ืนที่ป่าทั้ง ๒ แห่ง ไม่ทับซ้อนกัน 
   ๒. พ้ืนที่ที่เป็นปัญหาในเขตเทศบาลเมืองตะลุบัน อยู่ในเขตป่าไม้ถาวร เป็นเขตชุมชน  
ในพ้ืนที่ที่ประกาศเป็นป่า ดังนั้น ทางอ าเภอสายบุรี จึงมีหนังสือที่ ปน ๐๘๑๘/๖๙๘๑ ลงวันที่ 
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ถึงจังหวัดปัตตานี ขอให้แก้ไขปัญหากรณีราษฎรในเขตเทศบาลตะลุบัน  
และชุมชนต่างๆ ไม่สามารถขอเอกสารสิทธิในที่ดินท ากินได้    
  ๓. พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๔ คณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดปัตตานี ได้มีการประชุม 
เพื่อแก้ไขปัญหานี้หลายครั้ง มีการแต่งตั้งคณะท างาน จัดองค์ประกอบคณะท างาน โดยเพ่ิมลดหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และวางกรอบหน้าที่ของคณะท างานต่าง ๆ ทั้งนี้  โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ อ าเภอ 
สายบุรี ได้จัดประชุม เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ติดตามการขอยกเลิก “ป่าไม้แก่น” และได้มี
ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบพื้นที่อ าเภอสายบุรี คณะท างานฯ ได้ด าเนินการส ารวจพ้ืนที่ป่าไม้ถาวร  
“ป่าไม้แก่น”สรุปข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน (พ้ืนที่ทั้งหมด ๕,๗๖๓ ไร่) ดังนี้ 

(๑) พ้ืนที่ชุมชน ที่สาธรณประโยชน์ สิ่งปลูกสร้าง และถนน จ านวน ๙๕๘ ไร ่
(๒) พ้ืนที่เกษตรกรรม จ านวน ๔,๒๔๘ ไร ่
(๓) พ้ืนที่ป่าไม้ (ป่าจาก) จ านวน ๑๐ ไร ่
(๔) พ้ืนที่ป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี จ านวน ๑๓๙ ไร ่
(๕) พ้ืนที่น้ า จ านวน ๒๓๓ ไร ่
(๖) พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด (ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ และพื้นที่ลุ่ม จ านวน ๑๗๕ ไร)่ 

   มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดปัตตานี วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔  
ที่ประชุมมีมติเห็นควรเพิกถอนเขตป่าไม้ถาวร “ป่าไม้แก่น” จังหวัดปัตตานี ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๑๔ ตามที่คณะท างานตรวจสอบพื้นที่เสนอ โดยมีมติ ดังนี้ 
   (๑) ให้รักษาไว้เป็นป่าไม้ถาวรตามเดิม (ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐) เนื้อที่ประมาณ ๑๓๙ ไร ่
   (๒) จ าแนกออกจากป่าไม้ถาวรให้เป็นที่ท ากินของราษฎรหรือเพ่ือใช้ประโยชน์อย่างอื่น 
เนื้อที่ประมาณ ๕,๖๑๔ ไร่ 
   (๓) จ าแนกออกจากป่าไม้ถาวรให้เป็นป่าชุมชน จ านวน ๑ แห่ง เนื้อที่ประมาณ ๑๐ ไร ่
   ต่อมากรมพัฒนาที่ดินได้ส่งเรื่องต่อไปยังส านักงานคณะกรรมการนโยบายทีด่นิแห่งชาต ิ
(ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ) พิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป)  
โดย คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้พิจารณาส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการนโยบายแนวทาง 
และมาตรการการบริหารจัดการที่และทรัพยากรดิน ซึ่งขณะนี้รอผลการพิจารณาจ าแนกที่ดิ นจาก
คณะอนุกรรมการดังกล่าว ว่าจะมอบให้หน่วยงานใดด าเนินการต่อไป และจะได้เข้าสู่การประชุม
คณะรัฐมนตรีเพ่ือมีมติให้ความเห็นชอบในการจ าแนกที่ดินต่อไป 
   ทั้งนี้ นายธานี  สุโชดายน  สมาชิกวุฒิสภา/กรรมการ ได้ให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมว่า  
การด าเนินการในเรื่องนี้ เ พ่ือความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นควรด าเนินเรื่องผ่าน 
คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และขอให้
แจ้งเลขที่หนังสือที่ส่งเรื่องจากระดับจังหวัดไปยังกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อการติดตามเรื่อง 



๑๒ 
 

 ๒. กรณีการกัดเซาะชายฝั่งในพ้ืนที่บ้านบน ต าบลปะเสยะวอ และบ้านบางเก่า ต าบล
บางเก่า อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 
  นายศุภใจ เกตุแก้ว ผู้อ านวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ส านักงานทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งที่ ๙ ได้กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับกรณีปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาว่า หลังจาก 
มีการด าเนินการก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น (Jetty) บริเวณปากแม่น้ าสายบุรีและเขื่อนกันคลื่น 
นอกชายฝั่ง (offshore breakwater) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับเรือประมงและแพปลาบริเวณ 
ปากแม่น้ า เริ่มมีพื้นที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งด้านทิศเหนือของโครงสร้างดังกล่าว ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่
ต าบลบางเก่าและต าบลปะเสยะวอ อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี และมีการสะสมตัวของตะกอนทราย 
ด้านท้ายเขื่อนหรือด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเขื่อน ตามรายงานสถานภาพชายฝั่งประจ าปี ๒๕๖๓ 
พ้ืนที่ต าบลบางเก่าและต าบลปะเสยะวอ มีความยาวชายฝั่ง ๘.๗๕ กิโลเมตร มีลักษณะกายภาพ 
เป็นหาดทรายประกอบด้วยพ้ืนที่สมดุลระยะทางประมาณ ๓.๐๗ กิโลเมตร พ้ืนที่ประสบปัญหา 
การกัดเซาะชายฝั่งระยะทางประมาณ ๒.๙๗ กิโลเมตร และพ้ืนที่ที่มีการด าเนินการแก้ไขแล้ว ๒.๗๑ กิโลเมตร  
  การด าเนินการแก้ไขปัญหา 
  ๑. เมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
แนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่งและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ 
สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานราชการและผู้น าชุมชน ลงตรวจสภาพพ้ืนที่ที่ได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งต าบลบางเก่าและต าบลปะเสยะวอ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยาย
สรุปจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 
ตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 
  ๒. ปัจจุบันกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ก าหนด “หลักเกณฑ์ประกอบ 
การจัดท าแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง” และคณะรัฐมนตรีมีมติ
รับทราบหลักเกณฑ์ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ทั้งนี้ พ้ืนที่ต าบลบางเก่า และต าบลปะเสยะวอ  
มีแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล  ประกอบไปด้วย ๒ วิธีหลัก ทั้งนี้ 
จะด าเนินการวิธีใดขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นที่ ดังนี้ 
   ๒.๑ การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ (Coastal equilibrium by natural 
processes) คือ การคงไว้ซึ่งสภาวะสมดุลพลวัตหรือกระบวนการชายฝั่งตามธรรมชาติ เพ่ือปล่อยให้
ชายฝั่งที่เกิดการกัดเซาะได้มีการปรับสมดุลและฟ้ืนคืนสภาพธรรมชาติด้วยตนเอง และรูปแบบที่มี  
ความเหมาะสมต่อการแก้ไขปัญหา โดยเรียงล าดับความความเหมาะของรูปแบบ ดังนี้ การก าหนดพ้ืนที่
ถอยร่น การปลูกป่า และการถ่ายเททราย 
   ๒.๒ การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ ง  (Coastal erosion protection)  
คือ การด าเนินกิจกรรมใด ๆ เพ่ือไม่ให้เกิดการกัดเซาะ หรือชะลอการกัดเซาะ ชายฝั่งให้อยู่ในระดับที่ มี
ผลกระทบน้อยที่สุด โดยเรียงล าดับความความเหมาะของรูปแบบ ดังนี้ การก าหนดพ้ืนที่ถอยร่น  
การปลูกป่า การฟ้ืนฟูชายหาด และการปักเสาดักตะกอน 
  ๓. ท่ีผ่านมาการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง มีหลายหน่วยงาน
เข้ามาด าเนินการท าให้เกิดความความซ้ าซ้อนของโครงการและงบประมาณ พร้อมทั้งเกิดผลกระทบ 
ต่อการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทั้งระหว่างการด าเนินโครงการและหลังแล้วเสร็จ กรมทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่ง จึงได้มีการด าเนินการ ดังนี้  
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   ๓.๑ จัดท าร่างกฎกระทรวงก าหนดเขตพ้ืนที่ที่จะใช้มาตรการในการป้องกัน 
การกัดเซาะชายฝั่ง สาหรับการด าเนินโครงการก่อสร้างก าแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดและเขื่อนป้องกัน
ตลิ่งริมทะเล อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 
   ๓.๒ จัดท ามาตรการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Checklist For Seawall 
and Revetment) เป็นมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการก่อสร้างก า แพงป้องกันคลื่น 
ริมชายหาดและเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล ๒๓ จังหวัด  
   ๓.๓ คณะท างานเพ่ือพิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อโครงการ 
มาตรการ ระเบียบหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติส าหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ในภาพรวมและเชิงพ้ืนที่ 
   ๓.๔ ในระดับพ้ืนที่ มีการตั้งคณะอนุกรรมการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่ง 
ภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดปัตตานี เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง  
และให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่อแผนงาน โครงการ และมาตรการ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
การกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ 
  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการแก้ไขปัญหา 
  ๑. รูปแบบโครงสร้างทุกรูปแบบที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน อาจจะเหมาะกับบ้างพ้ืนที่   
แต่อาจจะไม่เหมาะกับบ้างพื้นที่ 
  ๒. ผลกระทบต่อเนื่องจากโครงสร้างอาจจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 
ของชายฝั่ง และชายหาด 
  ๓. โครงสร้างต้องสอดคล้องกับวิถีชุมชนชายฝั่งและการใช้ประโยชน์ 
  ๔. ต้องมีการศึกษาออกแบบให้เหมาะสมกบัพื้นที่ เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  ๑. การบูรณาการในพ้ืนที่ ระหว่างชุมชนชายฝั่งกับหน่วยงานท้องถิ่น 
  ๒. การเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง บางครั้งเป็นแบบชั่วคราว อาจแก้ปัญหาแบบชั่วคราว  
เพื่อชายหาดและวิถีชุมชนชายฝั่ง 
  นายณัฐกฤช  สิทธิโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้กล่าวเกี่ยวกับข้อร้องเรียน
เรื่องจากนายสากล แก้วพรหมราช ผู้แทนชุมชนบ้านใต้ เทศบาลเมืองตะลุบัน ที่ได้ความเดือดร้อน 
จากการกัดเซาะตลิ่งของแม่น้ าสายบุรี ซึ่งได้น าเสนอปัญหาที่เวทีชายหาดวาสุกรีแล้วนั้น ทางจังหวัด 
ร่วมกับอ าเภอ รับที่จะดูแลในเรื่องนี้ ซึ่งจะเดินทางไปดูพ้ืนที่จริงอีกครั้ง และทางผู้ตรวจราชการส านัก
นายกรัฐมนตรีก็รับเรื่องไปด าเนินการด้านขอรับงบประมาณด้วย ซึ่งจะได้ประสานงานในการแก้ไข
ปัญหานี้ต่อไป   
 ๓. กรณกีารรับซื้อเรือประมงออกนอกระบบ  
  นายบุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ศอ.บต.) ในฐานะหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้มอบหมายให้ นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์ ผู้อ านวยการ
กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพ่ือความมั่นคง ศอ.บต. ซึ่งรับผิดชอบเรื่อง โครงการการรับซื้อ
เรือประมงออกนอกระบบจังหวัดปัตตานีมาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ ได้ชี้แจงรายละเอียดความเป็นมา  
การด าเนินการ และความคืบหน้าในปัจจุบัน ดังนี้ 
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 ๑. เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ สมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี ได้น าเสนอปัญหา
ความเดือดร้อนของสมาชิกสมาคมที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินการตามนโยบายประมงแห่งชาติ  
ต่อคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า วุฒิสภา โดยมีข้อเสนอให้
สนับสนุนประสานงานรัฐบาลเพ่ือพิจารณาช่วยเหลือจัดงบประมาณเยียวยาชดเชยชาวประมงที่ได้รับ
ผลกระทบ เพื่อซื้อเรือประมงออกนอกระบบ โดยผ่านกลไกของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) และเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ผู้แทนสมาคมการประมงจังหวัด
ปัตตานี ได้เข้าพบและมีหนังสือน าเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เสนอเรื่องการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 
จากการประมงจังหวัดปัตตานีที่ได้รับผลกระทบของกลุ่มกิจการเรือประมงพาณิชย์ ซึ่งเป็นต้นทาง  
ของระบบเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมการค้าและการเกษตรของจังหวัดปัตตานี ถือเป็นเส้นเลือดใหญ่  
ที่หล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจจังหวัดในการจ้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ก ลับสู่ครัวเรือน 
ในภาคชนบท ทั้งนี้ มีเรือประมงพาณิชย์ในพ้ืนที่กว่า ๕๐๐ ล า ต้องหยุดประกอบการประมงท าให้เกิด 
ผลกระทบต่อการจ้างงาน สร้างปัญหาต่อระบบเศรษฐกิจน าไปสู่ปัญหาด้านความมั่นคงเพ่ิมขึ้น ดังนั้น 
สมาคมฯ จึงเสนอแนวทางเพ่ือเยียวยาช่วยเหลือ และเร่งฟ้ืนฟูเศรษฐกิ จภาคประมงและอาชีพ 
ที่เกี่ยวเนื่องโดยเร่งด่วนประกอบด้วย การรับซื้อเรือคืนเพ่ือแปลงสินทรัพย์เป็นทุน เปลี่ยนอาชีพประมง
และสร้างงานใหม่ ส่งเสริมการจ้างงาน สร้างรายได้ โดยการส่งเสริมอุตสาหกรรมการซ่อมเรือทั้งเรือ  
ในประเทศและเรือต่างประเทศ จัดหาแหล่งเงินทุน SOFT LOAN โดยเงื่อนไขพิเศษพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
จังหวัดชายแดนใต้เสริมสร้างอาชีพใหม่ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก การเพาะเลี้ยงในพ้ืนที่อ่าวปัตตานี  
รวมทั้ง ฟ้ืนฟูการประมงพาณิชย์ ด้านแรงงาน โดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการด าเนินการปลีกย่อยต่าง ๆ     
 ๒. เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนฯ 
ได้ลงนามในหนังสือน าเรียน ประธานกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ประธาน 
คปต.) น าเสนอประเด็นแก้ไขปัญหากิจการประมงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของคณะกรรมาธิการฯ 
ซึ่งได้พิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่า เพ่ือเป็นการบรรเทาและเยียวยาความเดือดร้อน
จากการด าเนินมาตรการ และเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรปในการต่อต้านการท าประมง 
IUU Fishing ที่ผู้ประกอบการประมงพาณิชย์จังหวัดปัตตานี อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องและประชาชน  
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับผลกระทบคณะกรรมาธิการฯ จึงมีข้อเสนอแนวทางในระยะเร่งด่วน  
โดยให้เร่งด าเนินการรับซื้อคืนเรือประมงตามทะเบียนบัญชีที่รัฐบาลได้ประกาศไว้โดยพิจารณาเร่งรัด  
และซื้อคืนเรือประมงพาณิชย์จังหวัดปัตตานีเป็นล าดับต้น เพ่ือให้ผู้ประกอบการได้ใช้ในการด ารงชีพ 
ช าระหนี้สิน และเป็นทุนในการย้ายไปประกอบธุรกิจอื่น ขณะเดียวกัน สมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี
ร่วมกับจังหวัดปัตตานี จะด าเนินโครงการจัดท าปะการังเทียมจากเรือพาณิชย์ เพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์
สัตว์ทะเล พร้อมกันนี้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดปัตตานี ซึ่งจะเป็น
การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่และจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป 
 ๓. คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.)  
ในคราวการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้มีมติที่ประชุม ดังนี้ 
      ๓.๑ ให้ความเห็นชอบในหลักการและอนุมัติกรอบงบประมาณโครงการน าเรอืประมง
ออกนอกระบบเพ่ือการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณี
เร่งด่วน จ านวน ๖๒๒ ล า ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ไม่เกิน ๑,๔๒๔.๖๖๓๘ ล้านบาท โดย



๑๕ 
 

มอบให้ ศอ.บต. กรมประมง กรมเจ้าท่า และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบด าเนินการ  
       ๓.๒ ให้ความเห็นชอบสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ในวงเงินไม่เกิน ๘๔๔.๒๖๔๙ ล้านบาท  
เพ่ือด าเนินการพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี เป็นความเร่งด่วนล าดับแรก ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบ 
ผลการประชุม กพต. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม 
๒๕๖๔ 
 ๔. ในคราวการประชุม กพต. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ศอ.บต. 
เสนอ กพต. เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติกรอบวงเงินสนับสนุนโครงการน าเรือประมงออกนอกระบบ  
เพ่ือการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีเร่งด่วน เรือชุดที่ ๑ 
(๑๐๔ ล า) ภายใต้โครงการน าเรือประมงออกนอกระบบเพ่ือการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน 
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีเร่งด่วน และการจัดท าปะการังเทียมพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ รวมวงเงินไม่เกิน ๒๙๘ ล้านบาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือเยียวยาซื้อเรือประมง 
ชุดที่ ๑ ค่าใช้จ่ายท าปะการังเทียมในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดปัตตานี และค่าใช้จ่ายในการอ านวยการ
ขับเคลื่อนโครงการฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ที่ประชุม กพต. มีมติเห็นชอบ และได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการและคณะท างานภายใต้ กพต. ทั้ง ๔ คณะตามข้อเสนอของ ศอ.บต. เพ่ือขับเคลื่อน
โครงการฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กพต. ได้มีค าสั่งที่ ๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการเยียวยาตามมาตรการลดจ านวนเรือประมงเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะท างานเรียบร้อยแล้ว โดย กพต. ได้มีมติ
มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการฯ เร่งจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือด าเนินการในส่วนเรือประมงของจังหวัดปัตตานีที่เหลือ และจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายในปีงบประมาณถัดไป เพ่ือด าเนินการส าหรับเรือประมงในพ้ืนที่จังหวัดล าดับถัดไป (จังหวัด
สงขลา สตูลและนราธิวาส) โดยต่อเนื่องอีก ๓๑๘ ล า ให้เสร็จสิ้นตามเป้าหมายโครงการ 
 ๕. ต่อมา ศอ.บต. ได้มีหนังสือเสนอส านักงบประมาณขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
รวมทั้งสิ้น ๒๙๘ ล้านบาท ส าหรับโครงการน าเรือประมงออกนอกระบบฯ โดยส านักงบประมาณ  
ได้มีหนังสือแจ้งกลับ ศอ.บต. ว่า ได้เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีว่า ให้ ศอ.บต. ปฏิบัติตามมติ
คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติในการด าเนินโครงการน าเรือประมงออกนอกระบบเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนในภาพรวมของประเทศ ที่มีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง
เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินโครงการ ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาถึงความเท่าเทียมและเสมอภาคในพ้ืนที่
ด าเนินงาน เพ่ือป้องกันความเหลื่อมล้ าและความไม่เป็นธรรมในการช่วยเหลือเยียวยาควรพิจารณาใน
ภาพรวมของประเทศไทย ไม่เฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบกับมิให้เกิดความซ้ าซ้อน 
ในการด าเนินโครงการของรัฐบาล และสอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ของ ศอ.บต. ทั้งนี้  ศอ.บต.  
ได้ประสานงานกับทางกรมประมง โดยกรมประมงมีหนังสือแจ้ง ศอ.บต. ทราบว่า เพ่ือบรรเทา 
ความเดือดร้อนของชาวประมงในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานีอย่างเร่งด่วนจึงเห็นควรให้ ศอ.บต. ขอรับ  
การสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการจัดวางปะการังเทียมฯ ได้โดยตรง 
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 ๖. ศอ.บต. ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการเยียวยาตามมาตรการลดจ านวน
เรือประมงเพ่ือการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่ งยืนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (อยป.ชต.)  
และคณะท างาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สรุปผลการประชุมเห็นชอบ 
กรอบแนวทางการด าเนินโครงการน าเรือประมงออกนอกระบบเพ่ือการจัดการทรัพยากรประมงทะเล  
ที่ยั่งยืนพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีเร่งด่วน และการจัดท าปะการังเทียมพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เรือชุดที่ ๑) 
 ๗. ในคราวประชุม กพต. ครั้ งที่  ๓/๒๕๖๕ เมื่ อวันที่  ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕  
ณ ห้องประชุมโรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ศอ.บต. รายงานให้ กพต.  
ทราบความคืบหน้าการด าเนินการ โครงการน าเรือประมงออกนอกระบบฯ ว่า ศอ.บต. ได้รับค าแนะน า 
จากส านักงบประมาณว่ า โครงการนี้ ส ามารถ ด า เนินการได้  แต่ขอให้ ผ่ านความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ คณะอนุกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามมติ กพต. จึงได้เร่ง
ด าเนินการตามขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันคณะท างานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดท าหลักเกณฑ์การตรวจสอบ
ประวัติและความถูกต้องของเรือและเจ้าของเรือให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว โดยก าหนดให้ผ่านคณะกรรมการ
กลั่นกรองภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หลังจากนั้น จะน าเสนอคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหา 
การท าประมงผิดกฎหมาย และคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติพิจารณาตามล าดับ โดยก าหนด
แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และในต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ศอ.บต. จะด าเนินการ
จัดท าค าขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป 
 กรอบแนวทางการด าเนินโครงการ ภายใน ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
 ๑. ด าเนินประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการเยียวยาตามมาตรการลดจ านวน
เรือประมงเพ่ือการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะท างา น 
ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (ด าเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบ Zoom) 
 ๒. ประชุมคณะท างานด้านการตรวจสอบประวัติ ความถูกต้อง และคุณสมบัติ
เรือประมงและเจ้าของเรือพื้นที่จังหวัดปัตตานี (อยู่ระหว่างก าหนดวันประชุม) 
 ๒.๑ ยกร่างหลักเกณฑ์การตรวจสอบประวัติ ความถูกต้องและคุณสมบัติเรือประมง
และเจ้าของเรือ 
 ๒.๒ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเรือ 
 ๒.๓ จัดท าสรุปรายงานการตรวจสอบส่งต่อคณะท างานด้านการประเมินราคา 
 ๓. ประชุมคณะท างานดา้นการประเมินราคาเรือประมงพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ประชมุคณะท างานฯ ครั้งที ่๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที ่๑๗ มถิุนายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบ Zoom) 
 ๔. ประชุมคณะท างานดา้นการจ่ายเงินเยียวยาเรอืประมงพ้ืนที่จังหวดัชายแดนภาคใต้ 
(อยู่ระหว่างก าหนดวนัประชมุ) 
 นางอันน์เกตุ  ลีลาไพบูลย์ นายกสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี ได้กล่าวว่า ขอให้
ช่วยผลักดันโครงการดังกล่าวให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และขอให้ทางสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานีในฐานะ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการประชุมทุกคณะ ตามที่ได้ตกลงกันก่อนหน้านี้ แต่เท่าที่ทราบข้อมูล 
ในการประชุมคณะท างานด้านการประเมินราคาเรือประมงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ทางสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานีไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมด้วย 
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และได้มีการยกร่างหลักเกณฑ์ด้านการประเมินราคาเรือประมงแล้ว เกรงว่าจะไม่ตรงตามความประสงค์
และสภาพความเป็นจริงของผู้ประกอบอาชีพการประมง  
 นายกมล ผิวเหมาะ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ส านักงานประมง
จังหวัดปัตตานี ได้กล่าวชี้แจงว่า การประชุมคณะท างานฯ ดังกล่าว เป็นการประชุมจากส่วนกลาง  
ทางส่วนภูมิภาคก็ไม่ได้เข้าร่วม โดยการก าหนดคุณสมบัติเรือจะเป็นภาพรวมทั้งประเทศ ทั้งนี้ ศอ.บต.  
ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่เสนอโครงการน าเรือประมงออกนอกระบบฯ จ านวน ๑๐๔ ล า 
 นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์ ผู้อ านวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนา 
เพ่ือความมั่นคง ศอ.บต. ได้กล่าวว่า จะได้รับข้อมูลความเห็นของสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี  
เพ่ือน าไปประสานงานกับทางกรมประมง และคณะท างานต่าง ๆ เพ่ือประกอบการพิจารณายกร่าง
หลักเกณฑ์ และการด าเนินการอื่น ๆ เกี่ยวข้อง 
 นอกจากนี้ คณะกรรมการกรรการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนทีจ่งัหวดั
ภาคใต้ ได้ให้ความเห็นและค าแนะน าเพ่ิมเติม โดย นายธานี  สุโชดายน  สมาชิกวุฒิสภา/กรรมการ  
ได้ขอให้ทาง ศอ.บต ก าหนดตารางเวลาการด าเนินงาน (Timeline) ของโครงการฯ โดยเฉพะในช่วงก่อน
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพ่ือที่จะได้เห็นภาพรวมของกระบวนการด าเนินงาน ซึ่ง พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์
สมาชิกวุฒิสภา/รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง ได้เห็นด้วย เพราะจะท าให้หน่วยงานที่ที่ท างาน
ร่วมกันและประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบแผนงานของการด าเนินโครงการ และขอให้ 
ทาง ศอ.บต. จัดท าเป็นหนังสือแจ้งตารางเวลาการด าเนินโครงการ (Timeline) ถึงคณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ เพื่อทราบด้วย 
 - ทั้งน้ี เมื่อสรุปทุกประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขทุกประเด็นปัญหาเรียบร้อยแล้ว  
โดยทางผู้น าเสนอปัญหาและได้รับผลกระทบจากสภาพปัญหายอมรับและพึงพอใจในแนวทาง  
การแก้ไขปัญหาดังกล่าว คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ 
น าโดย พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา/รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง  ได้กล่าวสรุป  
ให้ค าแนะน า และให้ก าลังใจทุกฝ่ายในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ คณะกรรมการจะได้ติดตาม  
ความคืบหน้า และด าเนินการแก้ไขปัญหาผ่านกระบวนการท างาน การประสานงาน ตามบทบาทหน้าที่
และอ านาจของวุฒิสภาต่อไป 
 
๑๔. รายงานการประเมินผลจากแบบสอบถาม 
  การจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ ณ จังหวัดปัตตานี 
ระหว่างวันพุธที่ ๒๙ – วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๑๖๓ คน  
การประเมินผลกิจกรรมในครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยได้ให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมท าแบบสอบถาม จ านวน ๑๑๗ ชุด ได้รับแบบสอบถามกลับคืน จ านวน ๙๒ ชุด คิดเป็นร้อยละ 
๗๘.๖๓ และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย 
 
  



๑๘ 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ๑. เพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 
หญิง 

๕๗ 
๓๕ 

๖๑.๙๖ 
๓๘.๐๔ 

รวม ๙๒ ๑๐๐.๐๐ 
  
 ๒. อาย ุ
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

น้อยกวา่ ๒๐ ป ี
๒๑ – ๓๐ ป ี
๓๑ – ๔๐ ป ี
๔๑ – ๕๐ ป ี
๕๑ – ๖๐ ป ี

มากกว่า ๖๐ ป ี

๐ 
๘ 

๒๗ 
๒๗ 
๑๖ 
๑๔ 

๐.๐๐ 
๘.๘๒ 

๒๙.๔๑ 
๒๙.๔๑ 
๑๗.๖๕ 
๑๔.๗๑ 

รวม ๙๒ ๑๐๐.๐๐ 

 

 ๓. ระดับการศกึษา 
 
 

  

  

 

 

 
  
  

ระดับการศกึษา จ านวน ร้อยละ 

ไม่ได้เรียน 
ประถมศกึษา 
มัธยมศกึษา 

อนุปรญิญาหรอืเทียบเท่า 
ปริญญาตร ี

สูงกว่าปรญิญาตรี 

๐ 
๑๖ 
๓๒ 
๘ 

๓๓ 
๓ 

๐.๐๐ 
๑๗.๓๙ 
๓๔.๗๘ 
๘.๗๐ 

๓๕.๘๗ 
๓.๒๖ 

รวม ๙๒ ๑๐๐.๐๐ 



๑๙ 
 

 ๔. อาชีพหลกั 
   

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 

รับจ้าง 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

เกษตรกรรม 
ค้าขาย 

อื่น ๆ ไดแ้ก่  
อาชีพประมง/

ข้าราชการบ านาญ/
ไม่ได้ประกอบอาชีพ 

๒๗ 
๒๔ 
๒๒ 
๑๔ 
๕ 
 
 
 

๒๙.๔๑ 
๒๖.๔๗ 
๒๓.๕๓ 
๑๔.๗๑ 
๕.๘๘ 

 

รวม ๙๒ ๑๐๐.๐๐ 
  

  
 ๕. ท่านรับรู้ รับทราบ หน้าทีแ่ละอ านาจของสมาชกิวุฒสิภาจากช่องทางใด (ตอบได้มากกวา่ ๑ ข้อ) 
 
 

  

 

 

 

 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อการด าเนินกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดปัตตานี 

ความคิดเห็น ร้อยละ (%) ระดับความคิดเห็น 

๑. ท่านได้รู้จักสมาชิกวฒุิสภาอย่างใกล้ชิด ๖๐.๐๐ ปานกลาง 
๒. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการปกครองในระบอบ 
    ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเปน็ประมขุ 

๗๗.๖๐ มาก 

๓. ท่านรบัทราบบทบาทหนา้ที่และอ านาจของวฒุิสภา ๗๑.๘๐ มาก 
๔. ท่านทราบเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของวฒุิสภาที่เกี่ยวกับ 
    การปฏิรูปประเทศและยทุธศาสตร์ชาติ 

๖๖.๔๐ ปานกลาง 
 

๕. จากการลงพื้นที่ของสมาชิกวฒุิสภาท่านได้รับความรูแ้ละ 
    สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการแกไ้ขปญัหาในการด าเนินชีวติ 

๗๓.๐๐ มาก 

๖. ท่านมีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ๗๑.๒๐ มาก 
รวม ๗๐.๐๐ มาก 

ช่องทางการรับรู ้ ร้อยละ 

วิทยุ/โทรทศัน ์
อินเทอร์เนต็และสื่อสังคมออนไลน์ 

บคุลากรภาครฐั/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/ก านนั 
สื่อสิ่งพิมพ์ 

อื่น ๆ ไดแ้ก่ หอกระจายข่าว ญาติ  

๔๑.๔๖ 
๒๖.๘๓ 
๑๙.๕๑ 
๗.๓๒ 
๔.๘๘ 



๒๐ 
 

เกณฑ์การแปลความหมายจากค่าร้อยละ 

ค่าร้อยละ  ความหมาย 

  ๘๔.๐๑ – ๑๐๐.๐๐  มากที่สดุ 

๖๘.๐๑ – ๘๔.๐๐ มาก 

๕๒.๐๑ – ๖๘.๐๐ ปานกลาง 

๓๖.๐๑ – ๕๒.๐๐ น้อย 

๒๐.๐๐ – ๓๖.๐๐ น้อยที่สุด 
 

๑๕. รายงานผลการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ 

 มีการประชาสัมพันธ์ จ านวน ๑๐๙ ครั้ง      ไฟล์เอกสารสรุปข่าว 
 แบ่งเป็น - สื่อภายใน (สื่อของวฒุิสภา)  จ านวน ๕๙ ครั้ง 
   - สื่อภายนอก    จ านวน ๕๐ ครั้ง 
 

 
 
- ถ่ายทอดเสียง และ Facebook Live โดย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัด

ปัตตาน ี(สวท. จังหวดัปัตตานี)  
 

การประชาสัมพันธ์ก่อนการลงพ้ืนที ่

ล าดับ สื่อ ช่องทาง ประเดน็ 
๑ 
 
 
 
 
 

จดหมายข่าว 
(Press 

Release) 
Clip Spot 

 
เผยแพร่
จ านวน  
๑๒ ครั้ง 

 
 
 

- ประชาสมัพันธ์จงัหวัดปัตตาน ี
- สวท. จังหวดัปตัตาน ี
- ส านักประชาสมัพันธ ์เขต ๖ 
- NBT South 
- สื่อสว่นกลาง 
- สื่อมวลชนท้องถิ่น 

- ก าหนดการ และรายละเอยีดการจดั
โครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชน
ในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต ้ณ จังหวดั 
ปัตตาน ีระหว่างวันที ่๒๙ – ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๕ 



๒๑ 
 

ล าดับ สื่อ ช่องทาง ประเดน็ 
๒ ข่าว

ประชาสัมพันธ ์
เผยแพร่
จ านวน  
๒๙ ครั้ง 

 

- ประชาสมัพันธ์จงัหวัดปัตตาน ี
- สวท. จังหวดัปตัตาน ี
- ส านักประชาสมัพันธ ์เขต ๖ 
- NBT South 
- สื่อสว่นกลาง 
- สื่อมวลชนท้องถิ่น 
จ านวน ๑๒ ครั้ง 
 

- สื่อของวฒุิสภา 
   - Line/ Facebook 
   - twitter/ Instagram 
   - Youtube 
จ านวน ๑๗ ครั้ง 
 

- ก าหนดการ และรายละเอยีดการจดั
โครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชน
ในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต ้ณ จังหวดั 
ปัตตาน ีระหว่างวันที ่๒๙ – ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๕ 

 

การประชาสัมพันธ์ระหว่างการลงพื้นที่ 

ล าดับ สื่อ ช่องทาง ประเดน็ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าว 
- ภาพข่าว 
- สัมภาษณ ์
- คลปิ 

เผยแพร ่
จ านวน 
๕๖ ครั้ง 

 
- ถ่ายทอด
เสียงและ 
Facebook 
Live 
จาก สวท. 
จังหวดัปตัตาน ี 

- สื่อของวฒุิสภา 
๑. Facebook วุฒิสภา 
๒. Twitter วุฒิสภา 
๓. Instagram วุฒิสภา 
๔. Line ของวฒุิสภา 
๕. Website วุฒิสภา 
จ านวน ๓๔ ครั้ง 
 

- สื่อสว่นกลาง 
๑. ส านักขา่ว กรมประชาสมัพันธ ์
- ส านักงานประชาสัมพันธ์จงัหวดั 
- ส านักประชาสมัพันธเ์ขต ๖ 
๒. สถานวีิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย 
- สื่อท้องถิน่ 
- Tigernews 
จ านวน ๒๒ ครั้ง 

- ก าหนดการ และรายละเอยีดการจดั
โครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชน
ในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต ้ณ จังหวดั 
ปัตตาน ีระหว่างวันที ่๒๙ – ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๕ 
- ข้อมูลของแต่ละสถานที่ทีล่งพื้นที/่  
ประเดน็ ปญัหา และความตอ้งการของ
ประชาชนในการลงพื้นทีแ่ตล่ะแห่ง 

 



๒๒ 
 

การประชาสัมพันธ์หลังการลงพื้นที่ 

ล าดับ สื่อ ช่องทาง ประเดน็ 
๑ ข่าว 

- ภาพข่าว 
- สัมภาษณ ์

- คลปิ 
 

รวมจ านวน  
๑๒ ครั้ง 

- สื่อของวฒุิสภา 
๑. Facebook วุฒิสภา 
๒. Twitter วุฒิสภา 
๓. Instagram SenateThailand 
๔. Line ของวฒุิสภา 
๕. Youtube Senate Channel 
รวมจ านวน ๘ ครั้ง 
 
- สื่อภายนอก 
- NBT South 
- NBT ยะลา 
- สวท. 
รวมจ านวน ๔ ครั้ง 
 

ผลการจดัโครงการสมาชิกวฒุิสภา 
พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัภาคใต ้ 
ณ จังหวัดปัตตาน ี

๒ รายงาน
เอกสาร 

- สรุปการด าเนนิงาน 
ด้านการประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่
จังหวดัภาคใต้ ณ จังหวดัปตัตาน ี
 

  



๒๓ 
 

ประมวลภาพ 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ณ จังหวัดปัตตานี 

  ---------------------------------------------- 
     

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

               

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

  
          
 
 
 

  
    
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
   
     
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕ 
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